



ประกาศ
สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดยวิธีขายทอดตลาด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสารแนบ
2. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา สามารถขอคุณสมบัติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าวตามข้อ 1. ได้ที่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร 055-613511 , 055-610214
3. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดที่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดแต่งตั้งขึ้น และต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดรถยนต์นั้น ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคา
4. ผู้เข้าประมูลกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีการมอบอำนาจต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
5. ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ประมูลได้เป็นราคาที่ต่ำเกินไปควร คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ครั้งนี้ได้ การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย โต้แย้งฟ้องร้องหรือเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ตกลงขายรถยนต์ให้แก่ผู้ประมูลสูงสุดแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดทันที หรือวางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาประมูลได้ ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสดหรือเช็คเชียร์เช็ค โดยชำระให้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้ และทำหนังสือข้อตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน สำหรับค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ผู้ประมูลได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงาน คปภ. จะริบเงินที่วางไว้แล้วและขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

7. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บ ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จังหวัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ และสำนักงาน คปภ. จะถือว่าผู้เข้าสู่อำนาจ ทุกรายได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดในการขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-613511 , 055-610214 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2559



(นายศิลปศักร์ ไชยเพียร)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุโขทัย